



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
14 สิงหาคม 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, สำนักข่าวไทย, ศูนย์ข่าวแอสซิฟิก, INN) ทีวีช่อง NBT, TNN

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. กล่าวถึงความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีนโควิด 19 ตามที่ สร. เสนอของงบประมาณ 600 ล้านบาท เพื่อผลิตวัคซีนร่วมกับประเทศอังกฤษ โดยกรมยังไม่ให้ความเห็นชอบ เพราะต้องจัดทำรายละเอียดให้ครอบคลุมและชัดเจนมากขึ้น เนื่องจากต้องใช้งบประมาณจำนวนมากต้องรอบคอบที่สุดและจะได้งบประมาณจากเงินกู้หรืองบประมาณกลาง ขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรพิจารณา หากใช้งบกลางก็เป็นเรื่องดีที่ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยและสามารถดำเนินการได้ทันที

มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, แนวหน้า, ข่าวสด, เดลินิวส์, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ข่าวสด, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, สำนักข่าวอินโฟเควส, js.100, mcot, newtv, nationtv, workpointtoday, businessstoday, innnews, tnnthailand, thebankokinsight, sanook)

-ศบค. แถลงสถานการณ์ในประเทศไทยวันนี้ (13 ส.ค.) มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น 3 ราย อยู่ในสถานที่กักตัวของรัฐ ยอดผู้ป่วยสะสม 3,359 ราย หายป่วยสะสม 3,169 ราย ยังรักษาใน รพ. 132 ราย ผู้เสียชีวิตสะสมคงที่ 58 ราย สำหรับผู้ป่วยรายใหม่เดินทางมาจากสิงคโปร์ 1 ราย เป็นชายไทย เข้าพักในสถานที่กักตัวของรัฐ จ.ชลบุรี และอีก 2 ราย เดินทางมาจากอินเดีย เป็นหญิงอายุ 30 ปี พนักงานนวด เข้าพักในสถานที่กักตัวของรัฐ กรุงเทพฯ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, แนวหน้า, ฐานเศรษฐกิจ, กรุงเทพธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแอสซิฟิก, กรมประชาสัมพันธ์, ศูนย์ข่าวแอสซิฟิก, js100, thaipublica, workpointtoday, nationtv)

-พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ลงนามตั้ง "ศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)" ทำหน้าที่คล้าย ศบค. โครงสร้างประกอบด้วย รัฐมนตรี 11 กระทรวง คือ กระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงสาธารณสุข

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., ฐานเศรษฐกิจ, thailandplus, bluechipthai, moneyandbanking)

-นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.การบินไทย ยืนยันการจัดเที่ยวบินพิเศษรับชาวไทยกลับประเทศ รวมทั้งการรับนักธุรกิจจากต่างประเทศเดินทางเข้าประเทศไทยทุกเที่ยวบินเป็นไปอย่างมีมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยและอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ของภาครัฐ อย่างเคร่งครัด โดยตั้งแต่มี.ค.-ก.ค.63 รับคนไทยกลับบ้านแล้วกว่า 5,000 คน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, สปริงนิวส์, nationweekend)

-นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัด กทม. เผยโรงเรียนสังกัด กทม. 437 เข้มงวดเรื่องการติดตามตัว ดำเนินการตามมาตรการของ สร. อย่างเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ในการสืบสวนและควบคุมโรคโควิด 19 และได้มอบหมายสำนักอนามัยร่วมกับสำนักการศึกษาจัดเตรียมแนวทางป้องกันโรคโควิด 19 ในโรงเรียน เพิ่มความเข้มงวดตามมาตรการป้องกันโรค ดูแลการคัดกรอง ฝ้าระวัง ติดตามผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง ตลอดจนการส่งต่อผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ

ประเด็นผลกระทบ

1. ชาวญี่ปุ่นติดเชื้อหลังกลับจากไทย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, สยามกีฬา, ข่าวสด) เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, ไทยโพสต์, ไอเอ็นเอ็น, tnnthailand, kapook) ทีวีช่อง NBT, TNN

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. กล่าวถึงกรณีนี้ว่า ยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการ ซึ่งการตรวจหาเชื้อเป็นคนละมาตรฐานและยังไม่ได้รับรายงานการสอบสวนโรคของครอบครัวที่ จ.เชียงราย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์, คมชัดลึก, โพสต์ทูเดย์, ฐานเศรษฐกิจ, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, tnnthailand, workpointtoday, sanook, thaipbs, thailandplus, kapook) ทีวีช่อง 5, NBT, Thaipbs

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยความคืบหน้าเพิ่มเติมกรณีมีชาวผู้ชายชาวญี่ปุ่นติดเชื้อโควิด 19 หลังกลับจากประเทศไทย กรมฯได้ประสานไปยังจุดประสานงานกักกันระหว่างประเทศ (IHR national focal point) ของประเทศญี่ปุ่นทันที เพื่อขอทราบข้อมูลสำหรับสอบสวนโรค และตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดชายชาวญี่ปุ่น ซึ่งเป็นบุคคลในครอบครัว ได้แก่ ภรรยาและลูกที่อาศัยอยู่ในกทม. ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการจากการตรวจหาเชื้อจากโพรงจมูกด้วยวิธี RT-PCR ทั้ง 2 ราย ให้ผลเป็นลบ ไม่พบเชื้อโควิด 19 สำหรับผู้ชายชาวญี่ปุ่น ทางรพ. ในญี่ปุ่นจะมีการตรวจหาเชื้อซ้ำในวันนี้ (14 ส.ค. 63)

2. คำตอบแทน อสม. ช่วยโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, สยามกีฬา, สยามรัฐ, คอลัมน์ ข่าวสั้น) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, ไอเอ็นเอ็น, สปริงนิวส์, กรมประชาสัมพันธ์, ศูนย์ข่าวแอสซิฟิก, nationtv, js100, newtv, matchonweekly, bangkokbiznews)

ประเด็นข่าว

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวถึงกรณีการประชุม ครม. อนุมัติงบประมาณค่าตอบแทนพิเศษให้ อสม. ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโควิด 19 ในชุมชน ตามที่ กรม สบส. เสนอ ว่า ครม. อนุมัติแล้ว 7 เดือน ให้ออนหลังจากเดือน มี.ค. - ก.ย. หลังจากนั้นจะดูสถานการณ์โควิด 19 อีกครั้ง นายกฯ ย้ำว่าถ้ายังมีโควิด 19 อยู่ ก็ต้องดูแล อสม. กันต่อไป

3.ล้ามไทยในซาอุดีอาระเบียติดเชื้อโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : มติชนออนไลน์, เว็บไซต์กระทรวงแรงงาน, thailandplus, newtv

-นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ห่วงใยกรณีล้ามประจำสำนักงานแรงงานในประเทศซาอุดีอาระเบีย (กรุงริยาด) ติดเชื้อโควิด 19 หลังออกไปปฏิบัติหน้าที่ ณ กองเนรเทศ สำนักตรวจคนเข้าเมือง เพื่อไปประสานงานช่วยเหลือให้คนไทยที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน และพำนักอย่างผิดกฎหมายได้มีโอกาสเดินทางกลับประเทศไทยจนภารกิจสำเร็จ และพบว่าบุตรชายคนเล็กติดเชื้อโควิดเช่นกัน สำหรับการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น สบส.ริยาด ได้ติดตามอาการป่วยและดูแลครอบครัวของล้ามแล้ว

4.การประชุมของ นศ. เสี่ยงติดเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, สยามรัฐ)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์กรณีการออกมาชุมนุมของนักศึกษาว่าเป็นห่วงเรื่องสุขภาพของผู้เข้าร่วมชุมนุมทุกคน ขอให้สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งทุกคน เว้นระยะห่าง มาตรการระวังเรื่องการไอ จามใส่กัน รวมถึงการระมัดระวังสิ่งของสัมผัสให้ระมัดระวังหลังที่กระเด็นไปถูกเพื่อนๆ และขอให้ชุมนุมกันอย่างมีเหตุมีผล อย่าลืมน่าช่วงนี้ยังเป็นช่วงโรคระบาดโควิด 19 การแพร่ระบาดในทั่วโลกยังไม่ลดลง ยังรุนแรง และมีจำนวนมาก ซึ่งประเทศไทยโชคดีแล้วที่ยังไม่มีการระบาดมากกว่า 80 วันแล้ว แต่ก็ยังประมาทไม่ได้

5.การเปิดเรียนเต็มรูปแบบ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, เดลินิวส์, ไทยรัฐ

-นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศธ. กล่าวถึงการให้ทุกโรงเรียนเปิดเรียนตามปกติแรก โดยย้ำว่านักเรียนต้องให้ความสำคัญกับการทำบันทึกประจำวันว่าหลังเลิกเรียนไปไหนมาบ้าง ซึ่งเท่าที่ฟังข้อมูลการเปิดโรงเรียนขณะนี้ไม่มีปัญหาเดียวคือ รถติด ส่วนการรักษามาตรการด้านสาธารณสุขเป็นไปตามที่กำหนดไว้ โดยจะประเมิน ทุก 5 วัน 7 วัน 10 วัน หรือ 14 วัน ว่า มาตรการที่เปิดโรงเรียนมีความเสี่ยงอย่างไรบ้าง และมั่นใจหากมีการระบาดทุกโรงเรียนจะกลับไปทำการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกันโควิด 19 ในช่วงที่ผ่านมาได้ ส่วนนักเรียนจากประเทศเพื่อนบ้านนั้น ยังไม่สามารถเข้ามาเรียนได้ กำลังเตรียมมาตรการสำหรับกลุ่มนักเรียนดังกล่าว รอให้ ศบค.ชุดใหญ่พิจารณาขั้นตอน

-นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการกพฐ. กล่าวว่า จะให้ทุกเขตพื้นที่การศึกษารายงานผลทดลองเรียนเต็มรูปแบบไปแล้ว 1 สัปดาห์ เชื่อว่าไม่น่ามีปัญหา

6.เตือนโควิด 19 กลายพันธุ์ใหม่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, ไทยรัฐ

-ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ รพ.จุฬาลงกรณ์ กล่าวว่า มีรายงานกระทรวงเกษตรเวียดนาม ร่วมกับสมาคมพิทักษ์สัตว์ป่าศึกษาเรื่องไวรัสในสัตว์ โดยสำรวจ 70 พื้นที่ทางตอนใต้ของเวียดนาม พบว่า มีเชื้อไวรัสโคโรนาที่ไม่ใช่ไวรัสโคโรนา 2019 ที่ก่อโรคติดเชื้อโควิด 19 ไม่ใช่ที่ก่อโรคซาร์สและโรคเมอร์ส รวม 57 แห่ง ซึ่งการค้นพบนี้มีนัยว่าค้างคาวมงกุฎ คือตัวช่องสุ่มเชื้อไวรัสที่คล้ายโควิด 19 และสะท้อนว่าช็อกกล่าวหาว่าเชื้อโควิด 19 เกิดจากการทดลองอาวุธชีวภาพแล้วหลุดออกมานั้น จึงไม่น่าจะเป็นเรื่องจริง ทั้งนี้ ค้างคาวมงกุฎพบได้ทั้งในจีน เวียดนาม เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และไทย เราจึงต้องเตรียมความพร้อมในการรับมือเชื้อไวรัสโคโรนาตัวอื่น ๆ หรือแม้แต่ไวรัสโคโรนา 2019 เอง อาจจะมีการปรับเปลี่ยนรหัสพันธุกรรมไปหลายท่อน จนทำให้วิธีการตรวจแบบเดิมที่เจาะจงรหัสพันธุกรรมอยู่นั้นตรวจไม่เจอ ขอเตือนผู้ชุมนุมทางการเมืองจำนวนมาก อาจเป็นแหล่งแพร่เชื้อได้

7.แรงงานไทยกลับจากอุซเบกิสถาน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-นางเจียรรัตน์ ณะวะมะวัฒน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังเดินทางไปรับแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากประเทศอุซเบกิสถาน ว่า แรงงานไทยในอุซเบกิสถานกลุ่มนี้โพสต์คลิปขอความช่วยเหลือให้รัฐบาลช่วยพากลับประเทศไทย เนื่องจากได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ซึ่งได้เดินทางไปทำงานกับนายจ้าง สัญญาจ้าง 1 ปี โดยทางกระทรวงฯ ได้ประสานกับ ศบค. กระทรวงการต่างประเทศ และบริหารจัดการช่วยเหลือพาแรงงานไทยกลับประเทศ ขั้นตอนจากนี้ เจ้าหน้าที่จะให้ทุกคนไปกักตัวตามสถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้ 14 วัน ส่วนผู้ที่เป็สมาชิกกองทุนจะได้รับช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยโพสต์, แนวหน้า, ผจก.รายวัน 360 องศา, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, คมชัดลึก, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, แนวหน้า, ผู้จัดการ, สปริงนิวส์, ฐานเศรษฐกิจ, สำนักข่าวอินโฟเควสท์, ศูนย์ข่าวแอฟซิปิก, one31, businesstoday, kapook, js100, voathai, xinhuathai, finnomena)

-WHO ต้องการตรวจสอบวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด 19 ของรัสเซีย หลังจากรัสเซียประกาศอนุมัติวัคซีนโควิด 19 เป็นประเทศแรกของโลก

-สหรัฐฯ ยอดเสียชีวิตรายวันจากโควิด 19 สูงสุดในรอบ 3 เดือน เพิ่มขึ้นเกือบ 1,500 คน

-อินเดีย พบผู้เสียชีวิตอีก 942 ราย ส่งผลให้ยอดรวมผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น 47,033 ราย ขณะเดียวกันพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 66,999 ราย ยอดรวมผู้ติดเชื้อเป็น 2,396,637 ราย

-อังกฤษ ประกาศลดตัวเลขสถิติผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด 19 ทั่วประเทศลง 5,000 ราย เหลือ 41,329 ราย หลังการทบทวนหลักการเก็บสถิติ

ประเด็นข่าว

ใหม่

- **ญี่ปุ่น** รัฐบาลกรุงโตเกียว รายงานว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในกรุงโตเกียว 206 ราย
- **ภูฏาน** ประกาศล็อกดาวน์ทั่วประเทศ หลังพลเมืองรายหนึ่งซึ่งเดินทางกลับจากต่างประเทศโดยไม่แสดงอาการป่วย ต่อมาตรวจพบเชื้อโรคติดต่อโควิด 19 หลังออกจากสถานกักตัว และมีการสัมผัสใกล้ชิดกับคนจำนวนมากในกรุงทิมพู
- **ออสเตรเลีย** รายงานพบผู้ติดเชื้อใหม่ในช่วง 24 ชั่วโมงเพียง 292 คน ถือเป็นสถิติต่ำสุดนับจากวันที่ 20 ก.ค. ขณะที่มียูเสียชีวิต 9 คน ด้านรัฐมนตรีสาธารณสุข แถลงว่า เป็นสัญญาณเบื้องต้นที่บ่งชี้ว่าสถานการณ์เริ่มบรรเทาลง
- **นิวซีแลนด์** เร่งหาต้นตอของการระบาดแบบกลุ่มก้อนครั้งใหม่ หลังพบผู้ติดเชื้อในเมืองโอ๊คแลนด์จาก 4 เพิ่มเป็น 17 คน และคาดว่าตัวเลขจะยังคงสูงขึ้น
- **สเปน** ที่แคว้นกาตาลิเซีย ห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ หวั่นแพร่เชื้อโควิด 19
- **เวียดนาม** ยืนยันจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มอย่างน้อย 20 คน นับตั้งแต่พบผู้เสียชีวิตคนแรกเมื่อสิ้นเดือนที่แล้ว ขณะที่สถิติผู้ป่วยสะสมขยับขึ้นเป็นมากกว่า 900 คน
- **ฟิลิปปินส์** เผยว่า จะทำการทดลองทางคลินิกเฟส 3 สำหรับวัคซีนของรัสเซีย ระหว่างเดือน ต.ค. 63 ถึง มี.ค. 64 คาดว่า ประธานาธิบดีโรดริโก ดูเตอร์เตของฟิลิปปินส์ จะสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ในเดือนพฤษภาคมปีหน้า
- **จีน** พบตัวอย่างปึกไก่แช่แข็งที่นำเข้ามาจากบราซิลมายังเซินเจิ้นมีการติดเชื้อโควิด 19 ทำให้เจ้าหน้าที่ติดตามและตรวจสอบบุคคลทั้งหมดที่อาจสัมผัสกับผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าว แต่ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ
- **อิตาลี** รมว.สธ. ได้ลงนามคำสั่งฉบับใหม่ กำหนดผู้ที่เดินทางมาจากหรือผ่านโคลอมเบียทุกคนจะไม่ได้รับอนุญาตเข้าประเทศอิตาลี และผู้ที่เดินทางมาจากโครเอเชีย กรีซ มอลตา และสเปน ต้องได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด 19 เมื่อเดินทางถึงอิตาลี
- **บราซิล** รัฐบาลบราซิลได้ทำข้อตกลงเพื่อการทดสอบและผลิตวัคซีนตัวใหม่ของรัสเซีย แม้เจ้าหน้าที่ย้ำว่าควรจะให้แน่ใจว่าปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
- **อาร์เจนตินา** ประธานาธิบดีอัลแบร์โต เฟร์นันเดซ ระบุว่า อาร์เจนตินากับเม็กซิโก จะผลิตวัคซีนต้านไวรัสโควิด 19 ออกมาเองในชื่อแอสตราเซนกา สำหรับประชาชนในภูมิภาคลาตินอเมริกาส่วนใหญ่
- **สถานการณ์ทั่วโลก** พบผู้ติดเชื้อรวม 20,550,352 ราย รักษาหายแล้ว 13,464,634 ราย เสียชีวิต 746,596 ราย อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด อันดับ 1.สหรัฐอเมริกา 5,306,851 ราย เสียชีวิต 167,761 ราย 2.บราซิล 3,112,393 ราย เสียชีวิต 103,099 ราย 3.อินเดีย ติดเชื้อ 2,332,908 ราย เสียชีวิต 46,216 ราย 4.รัสเซีย ติดเชื้อ 902,701 ราย เสียชีวิต 46,216 ราย 5.แอฟริกาใต้ ติดเชื้อ 566,109 ราย เสียชีวิต 10,751 ราย สำหรับประเทศในเอเชียที่พบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ อินเดีย ปากีสถาน บังกลาเทศ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น เวียดนาม โดยฟิลิปปินส์พบรายใหม่ 4,211 ราย อินโดนีเซีย พบ 1,912 ราย ญี่ปุ่น 1,282 ราย ส่วนประเทศไทยลงมาอันดับ 114 ของโลก

คลินิกชุมชนอบอุ่นทุจริตบัตรทอง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

- นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ผู้นำฝ่ายค้านพร้อมด้วยนายสมบุญ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร และนายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ เลขานุการคณะกรรมการกฤษฎีกา (กมธ.) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร รับยื่นหนังสือจาก นพ.พงษ์ศักดิ์ ศรีมุขกสิโกธิ์ ในฐานะตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบการคลินิกชุมชนอบอุ่น จำนวน 74 คลินิก เรื่อง ขอบความเป็นธรรม กรณีพบข้อพิพาทการเบิกจ่ายงบประมาณคัดกรองในการสร้างเสริมสุขภาพ (งบตรวจเมตาบอลิก) ของคลินิกชุมชนอบอุ่น 18 แห่ง พร้อมทั้งเสนอแก้ไขปัญหาระงควอน ของสปสช. และ สปสช. กทม. เขต 13 ตามที่มีการอภิปรายทั่วไปในงบประมาณ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งพบว่า มีการปลอมผลตรวจเลือด หรือพบว่า ไม่ได้ทำการตรวจเลือดผู้มารับบริการนั้น สำหรับข้อเสนอของทางกลุ่มฯ ได้แก่ 1.ขอให้ตั้งกก.ตรวจสอบเลขาฯ สปสช. จนท. ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด และ ผอ.สปสช.กทม.เขต 13 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และลงโทษผู้กระทำความผิด 2.ขอให้ชี้แจงข้อกล่าวหาและระงับการกล่าวหาที่ยังไม่ได้พิสูจน์ความผิด เพื่อป้องกันปัญหาการเข้าใจผิดของสังคม และขอให้ทบทวนผลการสอบสวน และเรียกร้องให้เปลี่ยนกก.สอบเป็นบุคคลภายนอกที่มีความเป็นกลาง 3.ขอให้ตรวจสอบทุจริตเชิงนโยบายและการสนับสนุน ช่วยเหลือ เอื้อประโยชน์แก่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 4. ขอให้ตั้งคณะทำงานศึกษาปัญหาและแก้ไขปัญหของโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติซึ่งการดำเนินการที่ผ่านมาเป็นการบริหารจัดการที่ไร้ประสิทธิภาพทำให้เกิดหนี้สินของหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพจำนวนมากจนเกิดภาวะขาดทุน 5.ขอให้ตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาและปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 6.ขอให้ คณะ กมธ.การสาธารณสุขพิจารณาศึกษาและสอบหาข้อเท็จจริงเพื่อแก้ไขปัญหาให้ทางกลุ่ม

ด้านนายสมพงษ์ กล่าวว่า มีความเห็นใจทางกลุ่มต่อปัญหาที่เกิดขึ้น ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านฯ จะนำเรื่องไปศึกษา พิจารณาหา ข้อเท็จจริง เพื่อให้ความกระจ่างต่อทางกลุ่ม ต่อไป

ขณะที่นายสมบุญ เปิดเผยว่า จะนำเรื่องดังกล่าวกราบเรียนประธานสภาผู้แทนราษฎร และส่งไปยังคณะ กมธ. ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือต่อไป

ว่าที่ปลัด สธ.คนใหม่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์ ผู้จัดการ) ,เว็บไซต์ (ผู้จัดการ คมชัดลึก มติชน เดลินิวส์ ไทยโพสต์ โปสทูเดย์ แนวหน้า สยามรัฐ ฐานเศรษฐกิจ กรุงเทพธุรกิจ ศูนย์ข่าวแปซิฟิก innnews hfocus nationtv thaiPBS mcot tnnthailand newtv. Js.100)

-เสนอข่าว ครม.มีมติ แต่งตั้ง นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้ดำรงตำแหน่งปลัด สธ. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่

ประเด็นข่าว

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

สำหรับประวัติ นพ. เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ.คนใหม่ เกิดวันที่ 13 ก.พ.2505 เป็นแพทย์ด้านจิตเวช ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสุขภาพจิต จบการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์รามธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2529 วุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ รพ.สมเด็จพระเจ้าพระยา กรมการแพทย์ ปี 2533 ได้รับอนุมัติบัตรเวชศาสตร์ป้องกันแขนงสุขภาพจิตชุมชน ปี 2547 จบรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 2533 จบ Mental Health Policy and Planning มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ ปี 2538 นอกจากนี้ยังจบหลักสูตร การบริหาร รพ. คณะแพทยศาสตร์ รามธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2540 จบนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข ปี 2546 จบหลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่น 46 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน ปี 2548 จบนักบริหารระดับสูงผู้บริหารการสาธารณสุข (นบส.2) รุ่นที่ 1 ปี 2552 จบ Senior Executive Programme ณ London Business School ประเทศอังกฤษ ปี 2552 จบหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.รุ่นที่ 55) สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ปี พ.ศ.2555-2556 จบหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 6 ปี 2562

ส่วนประวัติการทำงาน เป็นนายแพทย์ประจำ รพ.พระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี, นายแพทย์ประจำ รพ.นิติจิตเวช, รอง ผอ.ฝ่ายการแพทย์ รพ.ศรีธัญญา ปี 2538-2539, ผู้ช่วยอธิบดีกรมสุขภาพจิต ปี 2539-2540, ผอ.รพ.นิติจิตเวช ปี 2540-2545, ผอ.สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ปี 2545-2547, ผอ.รพ.ศรีธัญญา ปี 2547-2551, รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ตั้งแต่วันที่ 9 ธ.ค.2551-30 ก.ย.2556, ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ วันที่ 1 ต.ค.2556-30 ก.ย.2559, รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2559-30 ก.ย.2560, อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและ แพทย์ทางเลือก ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2560-30 ก.ย.2561 และ ตำแหน่งอธิบดีกรมสุขภาพจิต ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2561-ถึง ปัจจุบัน

แบ่งงานรองนายก

ื่อนำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ ,เว็บไซต์มติชน

-เสนอข่าว ที่ประชุม ครม. มีมติรับทราบคำสั่งนายกา กรณีนโยบาย และมอบอำนาจให้รองนายกฯ และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ ปฏิบัติราชการแทนนายกฯ โดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ กำกับดูแล กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, คมนาคม, สาธารณสุข, สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

โรคพิษสุนัขบ้า

ื่อนำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-นพ. อัษฎาภรณ์ รวยอาจิม รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะช่วยเหลือพสกนิกรชาวไทยในด้านปัญหาสุขภาพอนามัย ทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าที่ยังเป็นปัญหาสำคัญของชาติ ทั้งนี้ ผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าในไทยลดลงอย่างต่อเนื่อง จากจำนวนสูงสุดในปี 2523 ที่มีผู้เสียชีวิต 370 ราย ลดลงจนบางปีเหลือน้อยกว่า 10 รายต่อปี ส่วนปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-5 ส.ค. 2563 พบผู้เสียชีวิต 2 ราย โดยกรมควบคุมโรค ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ 3 ด้านการป้องกันควบคุมและดูแลรักษาโรคพิษสุนัขบ้าในคน ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อสนองพระปณิธานในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยต่อไป

ตรวจสอบแคดเมียมปนเปื้อนในหมึกแห้ง

ื่อนำเสนอ : มติชน คอลัมน์ ส่องโรคไขสุขภาพ

-เสนอข่าว นพ.พุลลภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาฯ ออย. กล่าวถึงกรณีมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเผยแพร่ผลตรวจสอบหมึกแห้งพบการปนเปื้อนของสารแคดเมียมว่า การตรวจสอบหมึกแห้ง 13 ตัวอย่าง พบ 7 ตัวอย่างมีการปนเปื้อนของสารแคดเมียม ซึ่งแคดเมียมเป็นโลหะหนักที่พบปนเปื้อนได้ทั่วไปในสิ่งแวดล้อมทั้งดินและน้ำ จึงพบการปนเปื้อนในหมึกซึ่งเป็นสาเหตุของการปนเปื้อนโดยไม่ตั้งใจและหลีกเลี่ยงได้ยาก ทั้งนี้ ออย.ได้ร่วมกับ สสจ. เข้าตรวจสอบและเก็บตัวอย่าง ณ สถานที่จำหน่ายแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างส่งตรวจวิเคราะห์ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หากได้รับรายงานผลการตรวจ ออย.จะแจ้งให้ผู้บริโภคทราบต่อไป หากผู้บริโภคพบเห็นผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือไม่ได้รับความปลอดภัยจากการบริโภค สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วน ออย. โทร. 1556

ข่าวปลอม กินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจะดูดนํ้าย่อยในลำไส้

ื่อนำเสนอ : ผวกอ.ออนไลน์

-เสนอข่าว จากกรณีมีการแชร์ข้อความว่า กินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจะดูดนํ้าย่อยในลำไส้ ทำให้เกิดการขาดนํ้า จนเกิดภาวะช็อกได้นั้น ออย. ชี้แจงว่าเป็นข้อมูลเท็จ การกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ไม่สามารถดูดนํ้าย่อยในลำไส้ได้ และไม่ทำให้ร่างกายขาดนํ้า เนื่องจากบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทำมาจากแป้งและทำให้สุกด้วยนํ้าร้อน ก่อนจะนำไปทอดในนํ้ามัน หรือนํ้าไปอบแห้ง แล้วถึงจะนำมาต้มอีกครั้ง เมื่อนํ้ามาเติมนํ้าร้อน หรือต้มเส้นบะหมี่จะดูดนํ้า และพองตัวในระดับหนึ่ง รวมทั้งมีความอ่อนนุ่มเหมาะแก่การบริโภค หากนำมากินดิบ เมื่อบริโภคเข้าไปในร่างกายก็เหมือนกับการกินแป้งหรือขนมปัง ไม่สามารถไปดูดนํ้าย่อยในลำไส้ และทำให้ร่างกายขาดนํ้าอย่างที่ใครหลายคนเข้าใจ แต่การกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอาจทำให้ท้องอืด ท้องเฟ้อ จุกเสียด แน่นท้องได้

โฆษณาเกินจริง

ื่อนำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์ คอลัมน์ ไขปัญหาผู้บริโภค

-เสนอบทความ การโฆษณาหลอกลวงผลิตภัณฑ์ผ่านสื่อต่าง ๆ โดยอ้างว่าสามารถรักษาได้สารพัดโรค ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย ผลิตภัณฑ์เหล่านี้บางรายการไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียน บางผลิตภัณฑ์ไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาหรือมีการแอบเพิ่มเติมข้อมูลที่เกินจริงเข้าไปในโฆษณาที่ได้รับอนุญาตแล้ว ทำให้ผู้บริโภคอาจได้รับอันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์ การโฆษณา และ อาหาร ต้องได้รับอนุญาตจาก ออย. หากพบเห็นโฆษณาที่

ประเด็นข่าว

นำเสนอสามารถร้องเรียนได้ที่ อย. สายด่วน 1556 หรือ สายด่วน สบค. 1166

พันธสัญญา CPTPP

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ คอลัมน์ สก๊อปหน้า 1

-เสนอบทความ ความเคลื่อนไหวมุมมองของภาครัฐในประเด็นเรื่อง CPTPP และ UPOV1991 ว่าแม้ว่าปีนี้คณะกรรมการวิสามัญได้ยี่ดระยะเวลาการพิจารณาออกไป แต่ไม่ว่าจะอย่างไร ข้อตกลงนี้ก็เป็นการเอื้อต่อผลประโยชน์แก่บริษัทเกษตรและเมล็ดพันธุ์ยักษ์ใหญ่ของโลก โดยที่ผลกระทบจะตกอยู่ที่ปากท้องของคนไทย นอกจากนี้ตามข้อตกลง CPTPP ยังมีเครื่องหมายทางการแพทย์มือสอง ปรับปรุงจากมือหนึ่งผ่านการใช้งานแล้ว และประเทศไทยต้องอนุญาตให้นำเข้าด้วย รายละเอียดครอบคลุมสินค้าและบริการทั้งหมด รวมไปถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ อย่างเช่น อภ. ต่อจากนี้ไม่สามารถระบุบังคับว่าต้องซื้อจาก อภ.เท่านั้น ยางจะแพงขึ้นมากน้อยเท่าไรก็ไม่รู้

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาอนามัยเจริญพันธุ์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ข่าวสด

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. กล่าวว่า ที่ประชุมคกก.พัฒนาอนามัยเจริญพันธุ์แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 เห็นชอบในหลักการข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ ได้แก่ 1.การเพิ่มสิทธิประโยชน์การตรวจคัดกรองสุขภาพก่อนมีบุตรให้ประชาชนทุกสิทธิ โดยเพิ่มการตรวจคัดกรองการติดเชื้อซิฟิลิส ให้กับคู่รักที่วางแผนมีบุตร หรือตามพฤติกรรมเสี่ยงและดุลพินิจของแพทย์ 2.ผลักดันให้ภาวะการมีบุตรยากเป็นสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานของหญิงวัยเจริญพันธุ์ โดยควรได้รับการรับรองว่าเป็นโรค และมีสิทธิในการลาป่วย เพื่อเข้ารับการรักษารวมถึงควรให้สิทธิการตรวจคัดกรองภาวะมีบุตรยาก ซึ่งจะมีการพิจารณารายละเอียดรูปแบบและสิทธิอีกครั้ง

ปัญหาการฆ่าตัวตาย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์ คอลัมน์ สก๊อปหน้า 1

-เสนอบทความ กรณีการจบชีวิต-ยุติชีวิตโดยฆ่าตัวตายที่เกิดกับคนมีชื่อเสียง-คนดัง นั้น นพ.วรงค์ โชติพิทยสุนนท์ โฆษกกรมสุขภาพจิต ได้สะท้อนว่าพฤติกรรมฆ่าตัวตาย เกิดได้กับทุกคน ไม่เลือกชั้นวรรณะ ไม่เลือกรวย-จน โดยเฉพาะในกลุ่มคนที่มีความเครียด สูง หรือมีความเครียดสะสมมาก ๆ ส่วนประเด็นที่ในระยะหลัง มีกรณีกลุ่มคนมีชื่อเสียง รวมถึงกลุ่มนักกีฬา ปัญหาจากแรงกดดันในชีวิตที่สูงกว่าคนปกติ เพราะมักถูกสังคมจับจ้อง-เฝ้ามอง และยิ่งปัจจุบันเป็นยุคโซเชียล ยิ่งทำให้คนกลุ่มนี้ต้องระมัดระวังตัวเองสูงมาก แรงกดดันที่ทำให้เกิดความเครียดนั้น คือจากปัจจัยทางกาย จากการต้องทำงานหนัก แต่มีเวลาพักผ่อนน้อย ร่างกายทรุดโทรม นำไปสู่การเกิดความเครียดสะสมเพิ่มขึ้น, จากปัจจัยทางจิต รวมถึงอาจมีการใช้สารเสพติดเพื่อให้สามารถทำงานหนักได้ต่อเนื่อง และปัจจัยทางสังคม จากการถูกผู้ติดตามผลงานต่อว่าอย่างรุนแรง ยิ่งขาดคนช่วยรับฟังเพื่อระบายออก ยิ่งทำให้มีความเครียดสะสมเพิ่มขึ้นทำให้หนีไปจากแรงกดดันที่เกิดขึ้น บางคนก็ยุติแรงกดดันในชีวิตโดยฆ่าตัวตาย

ข่าวปลอม น้ำปัสสาวะไม่ใสไม่ผ่านความร้อนรักษามะเร็ง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชนออนไลน์, MCOT, New18, แนวหน้า, thaipbs)

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ระบุ ตามที่มีข้อมูลแนะนำเกี่ยวกับน้ำปัสสาวะไม่ใสและผักสดที่ไม่ผ่านความร้อนช่วยรักษามะเร็ง ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าเป็นข้อมูลเท็จ อาหารในกลุ่มพืชผักสมุนไพร อุดมไปด้วยวิตามิน แร่ธาตุ โยอาอาหาร และสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิด ซึ่งมีส่วนช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกัน และอาจมีส่วนในการป้องกันมะเร็งได้ เช่น สารเบต้าแคโรทีน สารไลโคปีน สาร ฟลาโวนอยด์ และสารต้านอนุมูลอิสระอื่นๆ อย่างไรก็ตาม งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบการป้องกันมะเร็งนั้น ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาในระดับห้องปฏิบัติการ ซึ่งยังไม่มีรายงานผลทางคลินิกเกี่ยวกับปริมาณรับประทานที่สามารถป้องกันมะเร็งได้

โรคเนื้อเน่า

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน คอลัมน์ ส่องโรคไขสุขภาพ เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, ผจก.ออนไลน์, เนชั่นทีวี)

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคเนื้อเน่า (Necrotizing fasciitis) หรือแบคทีเรียกินเนื้อคน เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนัง พบได้ในคนทุกเพศทุกวัย ส่วนใหญ่จะระบาดในฤดูฝน ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีประวัติไปดำนาลุยโคลน และโดนหอย หรือเศษแก้วบาด เศษไม้ตำเท้า และไม่ได้ทำแผล หรือรักษา เนื่องจากต้องทำนาให้เสร็จ ถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วและถูกต้อง อาจนำมาซึ่งการสูญเสียอวัยวะและอาจรุนแรงถึงขั้นทำให้เสียชีวิตได้ ควรหมั่นสังเกตตนเอง ถ้าพบว่ามึบแดง และมีอาการปวดบวมแดง หรือมีอาการผิดปกติอื่นๆ บริเวณแผล ควรรีบไปพบแพทย์ เพื่อทำการรักษาก่อนที่โรคจะมีการลุกลามติดเชื้อรุนแรงมากยิ่งขึ้น

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



0 2590 1311-2



0 2591 8612-3



<http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel

